

Giải thích về Tiền lương của quý vị



Tiền lương là số tiền mà quý vị được chủ lao động trả khi làm công việc của mình. Quý vị cũng sẽ nhận được một phiếu lương thể hiện số tiền quý vị đã kiếm được và số tiền mà chủ lao động đã khấu trừ khỏi tiền lương của quý vị để đóng thuế và phúc lợi.

consumer.gov/Vietnamese

Tôi có thể nhận tiền từ tiền lương của mình bằng cách nào?

Quý vị có thể gửi tiền lương vào tài khoản mở tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng của mình. Một số nhà tuyển dụng sẽ chuyển tiền lương trực tiếp vào tài khoản của quý vị. Đây được gọi là trả lương trực tiếp. Với hình thức trả lương trực tiếp, quý vị sẽ nhận được tiền ngay lập tức và không phải trả phí. Nhưng quý vị có thể cần phải đăng ký với công ty của mình.

Quý vị cũng có thể đổi tiền lương tại ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác ra tiền mặt. Việc rút tiền lương tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng thường là miễn phí. Một số cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa hoặc cửa hàng đổi tiền mặt sẽ nhận đổi tiền lương. Các doanh nghiệp này tính các mức phí khác nhau khi đổi chi phiếu. Hãy gọi điện, đến trực tiếp hoặc truy cập trực tuyến để tìm hiểu mức phí của một doanh nghiệp.

Đọc **Mở tài khoản ngân hàng** tại địa chỉ consumer.gov/Vietnamese.

Tại sao số tiền thực nhận ít hơn số tiền tôi kiếm được?

Người sử dụng lao động sẽ trích hoặc khấu trừ tiền thuế trước khi quý vị nhận được tiền lương. Đây được gọi là khấu trừ thuế.

Luật quy định rằng người sử dụng lao động phải khấu trừ tiền cho:

- ▶ thuế lao động của tiểu bang và liên bang
- ▶ Đạo luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang. Số tiền này được sử dụng cho các chương trình An sinh xã hội và Medicare của chính phủ.
- ▶ bảo hiểm tàn tật hoặc thất nghiệp



Người sử dụng lao động cũng khấu trừ tiền phúc lợi của quý vị, nếu có. Phúc lợi có thể bao gồm:

- ▶ bảo hiểm sức khỏe
- ▶ một tài khoản tiết kiệm hưu trí

Khi có sự thay đổi lớn trong cuộc sống như sinh con, thuế của quý vị có thể thay đổi. Quý vị có thể nợ nhiều hoặc ít tiền thuế hơn trước. Hãy trao đổi với người sử dụng lao động của quý vị nếu có sự thay đổi lớn.

Xem các khoản chi tiêu từ số tiền mà quý vị đã kiếm được, hãy sử dụng **Bảng kế hoạch chi tiêu** tại địa chỉ consumer.gov/Vietnamese.

Phiếu lương là gì?

Khi quý vị nhận được tiền lương, quý vị cũng sẽ nhận được một phiếu lương, đôi khi còn được gọi là bảng sao kê thu nhập. Nó thể hiện số tiền quý vị kiếm được cũng như số tiền mà chủ lao động phải trích ra cho thuế và phúc lợi. Giữ lại phiếu lương của quý vị trong một năm.

Mẫu W-2 là gì?

Mẫu W-2 là mẫu đơn thể hiện số tiền quý vị kiếm được trong năm. Trong mẫu cũng cho biết số tiền mà chủ lao động của quý vị phải trích ra để nộp thuế. Người sử dụng lao động sẽ gửi cho quý vị mẫu đơn W-2 mỗi năm. Quý vị sử dụng mẫu W-2 khi nộp thuế cho Sở thuế vụ (IRS) và một số tiểu bang.

Khi quý vị biết mẫu W-2 của mình là đúng, quý vị có thể vứt bỏ phiếu lương của năm đó. Điều quan trọng là phải xé nhỏ phiếu lương trước khi vứt. Phiếu lương của quý vị có thể có số An sinh xã hội. Kẻ xấu có thể sử dụng thông tin này để đánh cắp danh tính của quý vị.